

BÁO CÁO

Thuyết minh bổ sung nội dung trình điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn vốn ngân sách huyện

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo

Ngày 25/10/2022, UBND huyện Côn Đảo có Tờ trình số 147/TTr-UBND trình HĐND huyện điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn vốn ngân sách huyện Côn Đảo. Để các đại biểu HĐND huyện có cơ sở thảo luận, xem xét và cho ý kiến quyết nghị đối với nội dung do UBND huyện trình, UBND huyện Côn Đảo thuyết minh bổ sung một số nội dung như sau:

I. Các dự án trình bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025

1. Dự án hoàn thành thi công xây dựng trong giai đoạn 2016 – 2020, bổ sung vào kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 để thực hiện thủ tục thanh, quyết toán dự án

Dự án Đường vào bãi Đầm Trầu được bố trí vốn từ kế hoạch vốn năm 2014 để thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư. Ngày 18/6/2014, Quốc hội ban hành Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015; trong đó, tại điểm b và điểm c Khoản 1, Điều 106 quy định đối với chương trình, dự án đã có trong kế hoạch đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tiếp tục thực hiện theo kế hoạch, đối với chương trình, dự án chưa có trong kế hoạch đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phải thực hiện việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án theo quy định của Luật này.

Do dự án đã có trong kế hoạch vốn đầu tư được HĐND huyện thông qua và UBND huyện bố trí vốn nên đủ điều kiện tiếp tục thực hiện theo kế hoạch và không phải thực hiện lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư dự án. Do đó, trong biểu điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 do UBND huyện trình không có thông tin về số, ngày văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư. Các trình tự, thủ tục đầu tư được triển khai thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các quy định khác có liên quan.

2. Dự án đã được HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư để kịp thời phục vụ ngành giáo dục

Năm 2021, trên cơ sở dự kiến nguồn vốn xổ số kiến thiết đầu tư cho giáo dục được phân bổ giai đoạn 2021 – 2025, UBND huyện Côn Đảo đã trình HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư để kịp thời triển khai thủ tục đầu tư và khởi công trong năm 2022 đối với 02 dự án, gồm:

- Mở rộng Trường THCS Lê Hồng Phong;
- Sửa chữa cơ sở vật chất Trường THPT Võ Thị Sáu năm 2022.

3. Các dự án trình bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 để lập thủ tục chuẩn bị đầu tư và xem xét, bố trí vốn khởi công mới khi đủ điều kiện

UBND huyện Côn Đảo trình bổ sung 27 dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 để lập thủ tục chuẩn bị đầu tư trình HĐND huyện phê duyệt chủ trương và xem xét, bố trí vốn khởi công mới khi đủ điều kiện, cụ thể như sau:

3.1. Dự án Lắp đặt bổ sung trạm xử lý nước mặt 1.000 m³/ngày đêm và xây dựng bể chứa nước

Thực tế trong những năm vừa qua, lượng khách du lịch đến Côn Đảo tăng nhanh và gây áp lực đảm bảo cung cấp nguồn nước sạch phục vụ nhu cầu phát triển du lịch của địa phương. Do đó, việc đầu tư lắp đặt bổ sung thêm hệ thống xử lý nước mặt 1.000m³/ngày đêm và bể chứa nước đồng bộ với công suất khai thác bổ sung là cần thiết.

3.2. Dự án Gia cố và xử lý chống sạt lở mái ta luy trên đường Cỏ Ống - Bến Đầm tại Km5+100

Hiện trạng tại vị trí nêu trên là mái dốc, có xuất hiện các mạch nước thoát ra, đá phong hóa, nứt nẻ mạnh thành đá cục, đá tảng và lăn, trượt xuống chân mái ta luy và nguy cơ sạt lở là rất cao, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và chất lượng nền đường. Do đó, việc gia cố chống sạt lở mái ta luy tại vị trí nêu trên là cần thiết.

3.3. Dự án Sửa chữa, nâng cấp đường Cỏ Ống

Hiện trạng tuyến đường Cỏ Ống hiện nay có dải cỏ bên lề, hàng năm phải duy trì việc phát dọn để đảm bảo tầm nhìn cho người tham gia giao thông. Việc sửa chữa, nâng cấp đường Cỏ Ống là cần thiết, vừa bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông của đường Cỏ Ống hiện hữu, vừa tiết kiệm kinh phí bố trí cho việc phát dọn lề đường Cỏ Ống trong những năm tiếp theo, đồng thời góp phần đảm bảo an toàn giao thông.

3.4. Dự án Nâng cấp hệ thống truyền thanh huyện

Qua công tác tiếp công dân của các Tổ đại biểu HĐND huyện, cử tri trên địa bàn huyện có ý kiến về hệ thống loa trên đường Nguyễn Duy Trinh nói riêng và trên địa phương nói chung còn thưa, từ đó việc nắm bắt thông tin, thông báo của

chính quyền địa phương đến người dân còn gặp nhiều khó khăn. Đề nghị tăng cường số lượng và chất lượng các loa phát thanh trên địa bàn huyện. Do đó, việc đầu tư dự án là cần thiết nhằm giải quyết các kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện.

3.5. Dự án Nâng cấp đường Lưu Chí Hiếu (giai đoạn 2)

Giai đoạn 1 của dự án đã được đầu tư xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2021. Việc triển khai giai đoạn 2 của dự án là cần thiết nhằm đảm bảo việc đầu tư đồng bộ với giai đoạn 1 và hoàn chỉnh toàn tuyến đường theo quy hoạch được duyệt.

3.6. Dự án Xây dựng nhà văn hóa khu dân cư số 5

Hiện nay, các cuộc họp để triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn khu dân cư số 5 được Ban điều hành Khu dân cư tổ chức tại nhà văn hóa có diện tích nhỏ, nhà khung thép, mái và tường bằng tôn, nền lát gạch men, có hệ thống điện và đã xuống cấp nghiêm trọng. Với điều kiện cơ sở vật chất như hiện nay không đảm bảo phục vụ khu dân cư tổ chức sinh hoạt. Như vậy việc xây dựng Nhà văn hóa khu dân cư số 5 là rất cần thiết để phục vụ nhu cầu cấp thiết của người dân.

3.7. Dự án Cải tạo, nâng cấp mặt đường Nguyễn Huệ

Mặt đường Nguyễn Huệ được đầu tư thảm nhựa đã trên 10 năm, mặt đường có nhiều vị trí bị xuống cấp gây mất an toàn giao thông và mất mỹ quan đô thị. Do đó, việc cải tạo, nâng cấp mặt đường Nguyễn Huệ nhằm đảm bảo chất lượng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đảm bảo an toàn giao thông và góp phần chỉnh trang đô thị.

3.8. Các dự án Xây dựng nhà văn hóa khu dân cư số 7, 9

Hiện nay, khu dân cư số 7, 9 chưa có nhà văn hóa phục vụ sinh hoạt của khu dân cư; việc sinh hoạt đang sử dụng tạm thời cơ sở vật chất tại chung cư công vụ và chung cư thu nhập thấp. Do đó, việc xây dựng nhà văn hóa khu dân cư số 7, 9 là cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu về địa điểm sinh hoạt của khu dân cư.

3.9. Dự án Cải tạo hạ tầng khu vực xung quanh An Sơn Miếu

Di tích An Sơn Miếu là địa điểm du lịch thu hút nhiều du khách đến thăm quan trên địa bàn huyện. Hiện nay, các tuyến đường xung quanh An Sơn Miếu đã và đang được đầu tư xây dựng khang trang. Do đó, việc đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng còn lại tại khu vực xung quanh An Sơn Miếu là cần thiết nhằm cải tạo mỹ quan chung của khu vực và phục vụ tốt hơn cho phát triển du lịch của địa phương.

3.10. Dự án Đầu tư các điểm dừng chân phục vụ du khách

Huyện Côn Đảo được du khách đánh giá là nơi có cảnh quan thiên nhiên xanh, sạch, đẹp. Tuy nhiên, trên địa bàn huyện hiện nay không có các điểm dừng chân để phục vụ du khách ngắm cảnh kết hợp nghỉ ngơi trên hành trình khám phá Côn Đảo. Do đó, việc đầu tư dự án là cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách, phục vụ phát triển du lịch của địa phương.

3.11. Dự án Chinh trang cây xanh các tuyến đường nội thị trung tâm huyện

Hiện nay, hiện trạng cây xanh trên một số tuyến đường nội thị trung tâm huyện đã bộc lộ các mặt hạn chế như rễ cây xâm hại và phá hủy kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, cây dễ ngã đổ khi có gió lớn ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của Nhân dân. Do đó, việc chinh trang cây xanh trên các tuyến đường nội thị trung tâm huyện là cần thiết nhằm góp phần cải tạo, chinh trang mỹ quan đô thị và đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.

3.12. Dự án Nâng cấp sân vận động 30/4

Chất lượng mặt sân vận động 30/4 qua thời gian nhiều năm sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng, mặt cỏ không phát triển và không bằng phẳng ảnh hưởng đến chất lượng và an toàn khi tập luyện thể dục thể thao của người dân trên địa bàn huyện. Do đó, việc nâng cấp sân vận động 30/4 là cần thiết để phục vụ nhu cầu của người dân, góp phần xây dựng người dân Côn Đảo phát triển toàn diện.

3.13. Các dự án cải tạo vỉa hè các tuyến đường (Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Trỗi, Võ Thị Sáu, Hồ Thanh Tông)

Vỉa hè các tuyến đường nêu trên sau thời gian dài đưa vào sử dụng đã xuống cấp. Do đó, việc đầu tư cải tạo là cần thiết nhằm duy trì chất lượng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và đảm bảo mỹ quan đô thị.

3.14. Dự án Sửa chữa, cải tạo đường Phan Chu Trinh (giai đoạn 2)

Tuyến đường Phan Chu Trinh đã được đầu tư cải tạo mặt đường bằng bê tông nhựa và đang được đầu tư xây dựng vỉa hè đoạn từ ngã 3 Võ Thị Sáu – Phan Chu Trinh đến nhà văn hóa khu dân cư số 2. Do đó, việc đầu tư sửa chữa, cải tạo đường Phan Chu Trinh giai đoạn 2 nhằm hoàn chỉnh hạ tầng giao thông trên toàn tuyến đường, vừa đảm bảo an toàn giao thông cho người dân khi tham gia giao thông, vừa góp phần cải tạo, chinh trang mỹ quan của khu vực.

3.15. Dự án Cải tạo khu đất công viên Nguyễn Đức Thuận kết hợp bãi đậu xe

Hiện nay, trên địa bàn huyện có số lượng rất lớn các phương tiện giao thông phục vụ vận chuyển hành khách để đáp ứng nhu cầu của du khách và người dân địa phương. Hiện trạng các tuyến đường trên địa bàn huyện đa số có bề rộng lòng đường nhỏ nên để đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn thì đa số các tuyến đường trên địa bàn huyện đều đặt biển báo cấm dừng cấm đậu. Trong khi đó, trên địa bàn huyện hiện có rất ít bãi đậu xe tập trung. Do đó, việc đầu tư dự án nhằm góp phần giải quyết 01 phần nhu cầu vị trí đậu xe của các chủ phương tiện giao thông hiện nay.

3.16. Dự án Cải tạo, chinh trang tuyến đường khu vực nghĩa trang Hàng Keo

Hiện nay khu vực nghĩa trang Hàng Keo đã được đầu tư xây dựng cải tạo, cùng với cụm di tích Sở Lò Vôi là chuỗi điểm đến thu hút thăm quan, thăm viếng của du khách và người dân. Song song với việc chinh trang đô thị, tuyến đường thu gom nước thuộc Khu dân cư số 9 có điểm đầu từ hàng rào Nghĩa trang Hàng Dương đến điểm cuối chạy qua cụm di tích Sở Lò Vôi cần được cải tạo, xây dựng hoàn chỉnh cảnh quan nhằm tăng mỹ quan cho khu vực và gắn kết với cụm di tích xung quanh, góp phần phát triển du lịch của huyện đảo.

3.17. Dự án Cải tạo mảng xanh trước Trung tâm văn hóa (giai đoạn 3)

Mảng xanh trước Trung tâm văn hóa đã được đầu tư 02 giai đoạn, góp phần tạo mỹ quan thông thoáng, sạch đẹp khi bắt đầu vào khu trung tâm huyện từ hướng cảng Bến Đầm về. Hiện nay, khu vực này còn một phần tiếp giáp với hồ An Hải (khu vực hồ Bạch Liên trước đây) cần được tiếp tục cải tạo để đồng bộ với khu vực xung quanh và hoàn thiện mảng xanh khu vực trước Trung tâm văn hóa.

3.18. Dự án Cải tạo nâng cấp đường nội bộ Khu 5

Việc đầu tư dự án nhằm mục tiêu cải tạo, nâng cấp chất lượng tuyến đường hiện hữu, góp phần chỉnh trang mỹ quan đô thị và dần hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn huyện.

3.19. Dự án Trùng tu, tôn tạo dãy phố cổ đường Lê Duẩn

Theo đó, khu nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước tại dãy nhà 5C đường Lê Duẩn có lịch sử xây dựng lâu năm và kiến trúc độc đáo, nằm trong khu vực bảo vệ II phân khu phát huy giá trị di tích. Nhằm bảo tồn, tôn tạo, sử dụng dãy nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước theo đúng quy định của Luật Nhà ở năm 2014 và các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, việc lập phương án trùng tu tôn tạo là cần thiết nhằm bảo tồn giá trị văn hóa lịch sử tại khu nhà này.

3.20. Dự án Bãi đậu xe Nghĩa trang Hàng Dương theo quy hoạch

Hiện nay, bãi đậu xe hiện hữu có diện tích nhỏ không đáp ứng đủ nhu cầu của các phương tiện khi đưa đón du khách đến viếng Nghĩa trang Hàng Dương; nhiều vị trí hư hỏng, xuống cấp nên cần thiết phải đầu tư Bãi đậu xe Nghĩa trang Hàng Dương cho phù hợp và đáp ứng nhu cầu của các phương tiện. Tuy nhiên, việc bố trí vốn chuẩn bị đầu tư làm cơ sở để nghiên cứu và lập thủ tục đầu tư; tuy nhiên, trong quá trình lập thủ tục đầu tư cần nghiên cứu, xem xét phương án sử dụng bãi đậu xe tại cổng hướng Tây Bắc Nghĩa trang Hàng Dương và kết hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa – Thể Thao để đảm bảo việc đầu tư hiệu quả, tránh trùng lặp với các hạng mục do Sở Văn hóa – Thể thao đầu tư.

3.21. Dự án Cải tạo, chỉnh trang cảnh quang khu vực hồ Quang Trung II (giai đoạn 2)

Việc đầu tư dự án nhằm tạo cảnh quan, mỹ quan đô thị, cải thiện môi trường sinh thái cho khu vực, hạn chế tình trạng người dân chăn thả gia súc phóng uế ảnh hưởng đến nguồn nước mặt của hồ Quang Trung II. Sau khi dự án hoàn thành sẽ tạo thêm không gian vui chơi, sinh hoạt công cộng phục vụ nhu cầu của người dân và du khách.

4. Các dự án bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025 và bố trí vốn chuẩn bị đầu tư để lập các thủ tục, chuẩn bị cho kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 – 2030

Có 03 dự án liên quan đến việc khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt trên địa bàn huyện cần bố trí vốn chuẩn bị đầu tư để chủ động khảo

sát, lập thủ tục đầu tư dự phòng trong trường hợp không thể thực hiện kêu gọi các nhà đầu tư dự án nhà máy nước sinh hoạt trên địa bàn huyện thì UBND huyện sẽ triển khai đầu tư từ nguồn vốn đầu tư công nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu nước sạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, các dự án cụ thể như sau:

- Cải tạo, nâng cấp tuyến ống cao áp, hạ áp Cỏ Ống ;
- Thay mới và chuyển dời một số tuyến đường ống hạ áp khu trung tâm;
- Cải tạo chất lượng nước tại khu xử lý nhà máy nước lớn công suất 4.000 m³/ngày đêm.

II. Các dự án đã bố trí vốn và dự kiến khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nhưng đề xuất chuyển việc khởi công mới sang giai đoạn 2026 - 2030

1. Dự án Đường xuống các bãi tắm

Dự án Đường xuống các bãi tắm được HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 15/QĐ-HĐND ngày 27/11/2017 với quy mô gồm 04 tuyến đường; mục tiêu đầu tư nhằm góp phần chỉnh trang đô thị, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách xuống tắm biển tại các bãi biển khu vực An Hải và Lò Vôi, góp phần cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Côn Đảo đến năm 2030 (trong đó có dự án Đường xuống các bãi tắm thuộc nhóm dự án phát triển kết cấu hạ tầng du lịch). Tuy nhiên, khi triển khai bước khảo sát, lập dự án sau bước chủ trương đầu tư xuất hiện các yếu tố tác động tới điều kiện triển khai dự án, UBND huyện Côn Đảo có Tờ trình số 141/TTr-UBND ngày 28/8/2019 trình HĐND huyện chấp thuận chủ trương tạm dừng triển khai dự án trong giai đoạn 2016 – 2020. Qua xem xét nội dung Tờ trình số 141/TTr-HĐND ngày 28/8/2019 của UBND huyện, Thường trực HĐND huyện có Công văn số 59/CV-HĐND ngày 28/8/2019 không thống nhất việc tạm dừng triển khai dự án, đồng thời đề nghị UBND huyện chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tiếp tục thực hiện đầu tư 03 tuyến đường thuộc dự án Đường xuống các bãi tắm như nội dung Quyết định số 15/QĐ-HĐND ngày 27/11/2017 của Thường trực HĐND huyện.

Đến nay, qua rà soát UBND huyện nhận thấy các điều kiện triển khai dự án trên thực địa vẫn chưa đảm bảo. Do đó, trước mắt UBND huyện tiếp tục kiến nghị HĐND huyện xem xét, chuyển việc khởi công xây dựng dự án sang giai đoạn 2026 – 2030; giai đoạn 2021 – 2025 chỉ bố trí vốn chuẩn bị đầu tư. Trường hợp sau khi khảo sát thực địa và rà soát hết các yếu tố có liên quan, nếu vẫn không đảm bảo điều kiện triển khai dự án, UBND huyện sẽ trình HĐND huyện hủy bỏ chủ trương đầu tư và hủy bỏ danh mục dự án.

2. Dự án Xây dựng trụ sở làm việc khu dân cư số 10

Dự án Xây dựng trụ sở làm việc khu dân cư số 10 (sau đó đổi tên thành dự án Xây dựng nhà làm việc khu dân cư số 10) được HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư tại Công văn số 64/CV-HĐND ngày 31/10/2016. Quy mô đầu tư dự

án tại thời điểm lập chủ trương đầu tư có tính đến sự phù hợp với quy mô phát triển dân số Khu dân cư số 10 và cũng như Đề án thành lập thành phố Côn Đảo (dự kiến khu vực Bến Đầm sẽ hình thành một phường). Tuy nhiên, Đề án thành lập thành phố Côn Đảo đã dừng triển khai theo chỉ đạo của UBND tỉnh nên việc đầu tư dự án như chủ trương đã được phê duyệt là không còn phù hợp. Do đó, UBND huyện đã đề xuất tạm dừng triển khai dự án trong giai đoạn 2016 – 2020 và được Thường trực Huyện ủy thống nhất theo Thông báo số 430-TB/HU ngày 12/6/2018. Đến nay, quy mô dân số tại Khu dân cư số 10 vẫn còn ít nên việc đầu tư dự án như chủ trương đầu tư đã phê duyệt là chưa cần thiết trong giai đoạn 2021 – 2025; đồng thời UBND huyện đã cân đối, bố trí kinh phí để sửa chữa khu nhà thuộc nhà nước quản lý tại khu vực Bến Đầm để làm nơi sinh hoạt cho Chi bộ, Ban điều hành, các đoàn thể và Nhân dân khu dân cư số 10. Do đó, UBND huyện kiến nghị HĐND huyện xem xét, chuyển việc khởi công xây dựng dự án sang giai đoạn 2026 – 2030; giai đoạn 2021 – 2025 chỉ bố trí vốn chuẩn bị đầu tư để rà soát, lập hồ sơ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cho phù hợp.

3. Các dự án Xây dựng trường mầm non Bến Đầm giai đoạn 2, Trường mầm non khu 1

Khi xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, UBND huyện Côn Đảo đã dự kiến sẽ đầu tư xây dựng trường mầm non Bến Đầm giai đoạn 2, Trường mầm non khu 1 nhằm đáp ứng cơ sở vật chất phục vụ ngành giáo dục theo tốc độ phát triển kinh tế - xã hội và phát triển quy mô dân số của địa phương. Tuy nhiên, đến nay quy mô dân số tại Khu dân cư số 1 và Khu dân cư số 10 còn ít nên việc xây dựng Trường mầm non Bến Đầm giai đoạn 2 và Trường mầm non Khu 1 là chưa cần thiết trong giai đoạn 2021 – 2025. Do đó, UBND huyện kiến nghị HĐND huyện xem xét, chuyển việc khởi công xây dựng dự án sang giai đoạn 2026 – 2030; giai đoạn 2021 – 2025 chỉ bố trí vốn chuẩn bị đầu tư để rà soát, lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án cho phù hợp.

4. Dự án Hạ tầng lô E

UBND huyện Côn Đảo dự kiến bố trí vốn đầu tư hạ tầng lô E nhằm góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, qua rà soát các yếu tố quy hoạch thì dự án chưa cần thiết khởi công xây dựng trong giai đoạn 2021 – 2025. Do đó, UBND huyện kiến nghị HĐND huyện xem xét, chuyển việc khởi công xây dựng dự án sang giai đoạn 2026 – 2030; giai đoạn 2021 – 2025 chỉ bố trí vốn chuẩn bị đầu tư để rà soát, lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án cho phù hợp.

5. Dự án Cải tạo, nâng cấp hạ tầng cảng Bến Đầm

UBND huyện Côn Đảo dự kiến bố trí vốn đầu tư để cải tạo, nâng cấp hạ tầng cảng Bến Đầm nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác, sử dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tuy nhiên, hiện nay quy hoạch chi tiết 1/500 chưa hoàn chỉnh, trình phê duyệt nên chưa đủ cơ sở để lập chủ trương đầu tư đồng bộ, tổng thể. Mặt khác, thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, trong năm 2021 và năm 2022,

UBND huyện đã cân đối, bố trí kinh phí để sửa chữa, cải tạo một số hạng mục cấp thiết thuộc hạ tầng cảng Bến Đầm. Do đó, việc cải tạo, nâng cấp hạ tầng cảng Bến Đầm trên quy mô tổng thể là chưa cấp thiết và chưa đủ cơ sở triển khai trong giai đoạn 2021- 2025; UBND huyện kiến nghị HĐND huyện xem xét, chuyển việc khởi công xây dựng dự án sang giai đoạn 2026 – 2030; giai đoạn 2021 – 2025 chỉ bố trí vốn chuẩn bị đầu tư để rà soát, lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án cho phù hợp.

III. Dự án loại bỏ khỏi kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp Bến Đầm được HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 nhằm cụ thể hóa việc triển khai xây dựng theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Bến Đầm đã được UBND tỉnh phê duyệt, đồng thời tạo mặt bằng và hạ tầng để di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nhỏ lẻ, gây ô nhiễm và mất mỹ quan tại khu vực trung tâm huyện Côn Đảo. Tuy nhiên, do dự án vướng mắc về ranh giới đường cơ động vào các công trình quốc phòng và không đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng rừng theo ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. UBND tỉnh đã có chỉ đạo và UBND huyện đã có Tờ trình điều chỉnh cụm công nghiệp Bến Đầm ra khỏi quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2016 – 2020, có xét đến năm 2030. Do đó, dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp Bến Đầm dừng triển khai thực hiện và cần loại bỏ ra khỏi kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; chỉ bố trí một phần kế hoạch vốn phục vụ công tác quyết toán các chi phí chuẩn bị đầu tư đã thực hiện ở bước lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, lập dự án đầu tư.

IV. Về dự báo khả năng cân đối tổng nguồn vốn và nhu cầu bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025

Về khả năng cân đối tổng nguồn vốn trong giai đoạn 2021 – 2025 được UBND huyện Côn Đảo tính toán, dự báo trên cơ sở kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2021, ước thu ngân sách nhà nước năm 2022 và dự kiến khả năng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2023 – 2025.

Về nhu cầu bố trí vốn trong giai đoạn 2021 – 2025 được xác định trên cơ sở các dự án đã được HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư và dự kiến sơ bộ tổng mức đầu tư của các dự án chuẩn bị đầu tư để làm cơ sở đánh giá giữa khả năng cân đối vốn và nhu cầu vốn cần bố trí.

Qua nội dung phân tích nêu trên, tổng nguồn vốn trong giai đoạn 2021 – 2025 dự kiến là 543.823 triệu đồng; trong khi đó, nhu cầu bố trí vốn trong giai đoạn 2021 – 2025 dự kiến là 563.958 triệu đồng. Như vậy, tổng nguồn vốn đã đáp ứng khoảng 96% nhu cầu bố trí vốn dự kiến và về cơ bản là đáp ứng được khả năng cân đối vốn triển khai các dự án theo nhu cầu.

Do các số liệu trong kế hoạch đầu tư công trung hạn là số liệu dự báo, dự kiến nên trong quá trình chỉ đạo, điều hành, UBND huyện Côn Đảo sẽ theo dõi chặt chẽ để kịp thời trình HĐND huyện điều chỉnh cho phù hợp và đảm bảo khả năng triển khai, vừa phát huy hiệu quả sử dụng vốn, vừa đảm bảo không gây nợ đọng xây dựng cơ bản. Một số giải pháp cụ thể như sau:

- Trường hợp tổng nhu cầu bố trí vốn thực tế thấp hơn khả năng huy động tổng nguồn vốn, UBND huyện sẽ trình HĐND huyện bổ sung danh mục dự án cần thiết đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để triển khai thực hiện.

- Trường hợp tổng nhu cầu bố trí vốn thực tế cao hơn khả năng huy động tổng nguồn vốn, UBND huyện sẽ điều hành chi ngân sách theo hướng tiếp tục rà soát, cắt giảm các khoản chi thường xuyên để ưu tiên nguồn lực cho chi đầu tư phát triển; ưu tiên sử dụng kết dư ngân sách để cân đối, bố trí vốn cho đầu tư công; rà soát, trình HĐND huyện điều chỉnh giãn thời gian đầu tư hoặc loại bỏ dự án chưa cấp thiết.

UBND huyện Côn Đảo kính báo cáo. *NK*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT.UBND huyện;
- Phòng TNMT;
- BQLDA ĐTXD huyện;
- Trung tâm VHMTT;
- Trạm CCN;
- Lưu: VT, TCKH. *NK*

CHỦ TỊCH



Lê Văn Phong